

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ

ผู้มาประชุม

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ	กมลเลิศ		คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ประธาน
2. ผศ.สพ.ญ.พิมพ์ชนก	สุวรรณธาดา		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา	จิวิากานนท์		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร	ดิเรกศิลป์		รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
5. นางพัชรียา	คนชาญ	แทน	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ	กรรมการ
6. ผศ.ดร.จวีร์รัตน์	เยี่ยมสะอาด	แทน	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
7. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร	สุวรรณธาดา		รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์	กรรมการ
8. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์	บุตรอุดม		หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล	สุขอ้วน		ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางปรีคลินิก	กรรมการ
10. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน	ตั้งวัฒนา		ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางปรีคลินิก	กรรมการ
11. รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์	นพวิญญูวงศ์		ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางคลินิก	กรรมการ
12. ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์	คำพา		ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางคลินิก	กรรมการ
13. ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ	วัฒนชัย		ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำในคณะ	กรรมการ
14. นายอุตร	พุทธิมา		ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ	ทำหน้าที่กรรมการและ เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.อัญชรินทร์	อุ้นไธสง		พนักงานมหาวิทยาลัย	ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
-------------------	----------	--	--------------------	---------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

ประธานให้ผู้ช่วยเลขานุการกองบริหารงานคณะ เลขานุการที่ประชุมนำเสนอรายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

1 **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง**

2 **2.1 การประสานเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม**

3 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประสานเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่อำเภอเชียงยืน จังหวัด  
4 มหาสารคาม ซึ่งได้มีการแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ที่ดินอำเภอเชียงยืนได้ให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว  
5 ขั้นตอนต่อไปจะกำหนดวันที่ทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ต่อไป โดยได้มอบหมายให้ ผศ.น.สพ.เสรี แซ่เอ เป็นผู้  
6 ประสานงาน

7 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

8  
9 **2.2 รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง การขอเปิดสอนรายวิชา 716 103**

10 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
11 การขอเปิดสอนรายวิชา 716 103 ซึ่งคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานบุคคลที่  
12 เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยการเรียกรับ  
13 ทรัพย์สินจากนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนเองสอน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ตามข้อ 38 (3) แห่ง  
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน  
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและเป็นการทำความผิดทาง  
16 วินัย

17 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกรณีนี้ถูกร้องเรียนและมีการพิจารณาไปแล้วก่อนหน้านี้แต่**  
18 **ว่ายังมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอยู่ จึงมีมติให้ส่งผลการสอบสวนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ**  
19 **ต่อไป**

20  
21 **2.3 ผลการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC19)**

22 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการประชุมวิชาการนานาชาติทาง  
23 สัตวแพทย์ (KVAC19) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็น  
24 เตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 650 คน มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 57 เรื่อง  
25 แบ่งออกเป็น แบบปากเปล่า จำนวน 13 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จำนวน 44 เรื่อง มีเรื่องเต็ม (Full-text) จำนวน 12  
26 เรื่อง (จากแบบปากเปล่า จำนวน 1 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จำนวน 11 เรื่อง) ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ

27 1. Best oral presentation

28 1.1 ประเภททั่วไป ได้แก่ เรื่อง Natural Coinfection by *Francisella* sp. And Tilapia Lake Virus in  
29 Farmed Red Tilapia (*Oreochromis* spp.) in Chiang Mai, Thailand

30 1.2 ประเภทบุคลากรภายใน ได้แก่ เรื่อง Shortening of Days Open by Modified Cosynch  
31 Protocol in Early Postpartum Dairy Cows: A Preliminary Report

32 2. Best poster presentation

33 2.1 ประเภททั่วไป ได้แก่ เรื่อง Presence of Tyrosine Phosphorylated Proteins in Testis,  
34 Epididymis, and Seminal Vesicle of Adult Rats

35 2.2 ประเภทบุคลากรภายใน ได้แก่ เรื่อง Synergistic Effect of Antioxidant Activity of Clove  
36 Essential Oil in Combination with Plai Essential Oil and Vitamin E

37 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

38 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

1 2.4 โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามารารอน)

2 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามารารอน)  
3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ประเภทการแข่งขันมี จำนวน 3 ประเภท คือ

- 4 1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
- 5 2. วิ่งมินิมารารอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- 6 3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา ระยะทาง 2 กิโลเมตร

7 ซึ่งได้ปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้ว แต่ยังคงเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสัตว์จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2561  
8 โดยเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา มีจำนวนผู้สมัคร 90 คู่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ใน  
9 เวลา 05.30-08.00 น.

10 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

11  
12 2.5 รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561

13 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรางวัล "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี 2561 กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์เอกชน  
14 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจาก น.สพ.วิชรินทร์ หินอ่อน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ไปเป็น น.สพ.สุรพงศ์ เอกวงษา  
15 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4

16 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

17  
18 2.6 (ร่าง) ประกาศ สรรหาคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของ  
19 ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ

20 ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศ สรรหาคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของ  
21 รายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเจ้าตัวสละสิทธิ์ทั้งหมด  
22 คณบดีจึงจะพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเอง

23 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

24  
25 2.7 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินค่างานผู้ช้กำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการและ  
26 เชี่ยวชาญระดับคณะ

27 ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินค่างานผู้ช้กำหนด  
28 ตำแหน่งระดับชำนาญการและเชี่ยวชาญระดับคณะ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
29 แบบประเมินค่างานผู้ช้กำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการไปแล้ว และได้มอบหมายให้หัวหน้าภารกิจด้านการ  
30 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ประชุมเพิ่มเติมความว่า ในส่วนการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินค่างาน  
31 ผู้ช้กำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการและเชี่ยวชาญระดับคณะ ตามระเบียบไม่ได้กำหนดให้เสนอชื่อผ่านความ  
32 เห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแต่อย่างใด ซึ่งแต่ละส่วนงานสามารถจัดการบริหารงานตามความ  
33 เหมาะสมของแต่ละส่วนงานได้

34 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

35  
36 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

37 3.1 ขอรับบริจาคโคแม่พันธุ์เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ (แบบ บวร.) เพื่อเกษตรกร  
38 เติบโตเกียรติพ่อหลวง ร.9

1 ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับบริจาคโคแม่พันธุ์เข้าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือ  
2 แพะ แกะ (แบบ บวร.) เพื่อเกษตรกรเกิดพระเกียรติพ่อหลวง 5.9 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ  
3 ประชุม

4 **มติ** ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเนื่องจากแม่พันธุ์โคมีจำนวนน้อย

6 3.2 แผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเพื่อประกอบการ  
7 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

8 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลา  
9 ไปศึกษา ฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปี  
10 งบประมาณ 2561-2563 ซึ่งกองทรัพยากรบุคคลแจ้งให้แต่ละส่วนงานพิจารณาเป็นลักษณะสาขาใหญ่โดย  
11 ครอบคลุมทุกสาขาย่อย ในส่วนของคณะจึงปรับเปลี่ยนเป็นดังนี้

ลำดับที่	เดิม	ใหม่
	การลาศึกษา (สายวิชาการ)	การลาศึกษา (สายวิชาการ)
1	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2	สาขาวิชาสหวิทยาการทางสัตวแพทย์	
3	สาขาวิชา Neuroscience	
4	สาขาวิชาศัลยศาสตร์ม้า (Equine surgery)	
5	สาขาวิชาสัตววิทยา	
6	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์	
7	สาขาวิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์	
8	สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	
9	สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์	
10	สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	
	การฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (สายวิชาการ)	การฝึกอบรม ตูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (สายวิชาการ)
1	ฝึกอบรมเพื่อทำวิจัย เรื่อง "Diversity and structural analysis of connective tissues to elucidate the construction and development of connective tissue in hepatic lobule"	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2	ทำวิจัย เรื่อง การตอบสนองของไก่เนื้อเมื่อตัดเชื้อซัลโมเนลลา	

ลำดับที่	เดิม	ใหม่
	การลาศึกษา (สายสนับสนุน)	การลาศึกษา (สายสนับสนุน)
1	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2	สาขาวิชาสหวิทยาการทางสัตวแพทย์	
3	สาขาวิชาสัตววิทยา	
4	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์	
5	สาขาวิชาสัตวศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์	
6	สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	
7	สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์	
8	สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	
	การฝึกอบรม ฝึกงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (สายสนับสนุน)	การฝึกอบรม ฝึกงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (สายสนับสนุน)
	-ไม่มี-	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

1 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

3

4 3.3 กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน  
5 ระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุน  
7 และกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตว-  
8 แพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559-2561					
เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus					

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ /กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ**

**เป้าหมาย : เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและภาวผู้นำด้านจรรยาบรรณ**

มาตรการ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการที่ 1 ด้านพัฒนา ระบบกลไกใน การส่งเสริม และขับเคลื่อน การดำเนินงาน การดำเนินงาน ด้าน จรรยาบรรณ ของ มหาวิทยาลัย คู่ขนาน กับวัฒนธรรม และ ยุทธศาสตร์ ของชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม เน้นให้ความสำคัญใน การดำเนินงานด้าน จรรยาบรรณของ มหาวิทยาลัยสอดคล้อง กับวัฒนธรรมและ ยุทธศาสตร์ของชาติ	การพัฒนาให้มีแผนใน การส่งเสริมและมีกลไก หรือมาตรการในการ ป้องกันผลกระทบที่อาจ ส่งเสียงเข้าสู่การกระทำ ผิดทางจรรยาบรรณอย่าง เข้มแข็งของคณะ หน่วยงาน	คณะหน่วยงานมีแผนการ ดำเนินงานด้านส่งเสริม จรรยาบรรณและมีกลไกหรือ มาตรการที่จะป้องกันการ ผลกระทบที่อาจส่งเสียง เข้าสู่การกระทำผิดทาง จรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะ หน่วยงาน	จำนวน 1 แผน	นำแผนงานด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ ถ่ายทอดนโยบายให้คณะกรรมการ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์	เดือนเมษายน 2561	คณะกรรมกร

2

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559-2561							
เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ /กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ							
เป้าหมาย : เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและภาวะผู้นำด้านจรรยาบรรณ							
มาตรการ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	มหาวิทยาลัยยอมรับร่วมกัน มี ซี อี เอ. เอ. ย. ง. แ. อ. ช. ภายหลังก่อตั้งที่สี มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน อารมณ์รักงาคักคี่ศรีของ ความเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและ คัก คี่ ศรี ซ อ ง ม ท า วิ ท ย า ลั ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลียงผลประโยชน์ ช้อนทับ สร้าง สัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ในองค์กร	1. การจัดให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานของคณะทพ่วงาน	จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย	จำนวนอย่างน้อย 3 กิจกรรม โครงการ ต่อปีงบประมาณ	2.1 อบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร  2.2 จัดทำเอกสารการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร	ตุลาคม 2560-กันยายน 2561  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561	คณะกรรมการ  นายธรรม วังเรีชา
			เอกสารจรรยาบรรณบุคลากร และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ทางเว็บไซต์ของคณะ		2.3 จัดให้มีการลงนามยอมรับทราบเกี่ยวกับกาปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตุลาคม 2560-กันยายน 2561	นางสาว จงกลวรรณ จันทร์สมบัติ

1

<p>แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559-2561</p> <p>เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus</p>							
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ /กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ</p>							
<p>เป้าหมาย : เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและภาวะผู้นำด้านจรรยาบรรณ</p>							
มาตรการ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		2. การสร้างภาวะผู้นำองค์กร ให้เป็นแบบอย่าง การนำองค์กรด้วยหลัก จรรยาบรรณและ ธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการที่ดี	มีการกำหนดเรื่อง จรรยาบรรณและ ธรรมาภิบาลเป็นระเบียบ วาระในการประชุมของคณะ ทนายชม	จำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	บรรจุเป็นวาระประจำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ	ตุลาคม 2560- กันยายน 2561	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

2



1

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559-2561							
เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ /กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ							
เป้าหมาย : เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและภาควิชาต้นตำรับวิชาการ							
มาตรการ	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการที่ 3 ด้าน การ ป้องกัน การ ประพฤติผิด จริยธรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างชื่อเสียง และให้ความไว้วางใจ ให้แก่ผู้มารับบริการ และสังคมเกี่ยวกับ การ บริหารงานและผู้นำ องค์กรด้วยหลัก จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล	การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านจริยธรรมให้เป็นไป ตามแผนที่คณะกรรมการ กำหนดไว้	คณะทำงานรายงานผล การดำเนินงานด้าน จริยธรรมตามแผน ครบถ้วน	จำนวน 1 ครั้ง ต่อ ปีงบประมาณ	รายงานประจำปีงบประมาณ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ของ คณะทำงาน	ตุลาคม 2560- กันยายน 2561	ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ

2

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

3

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4

5

3.4 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์

6

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 196,486.30 บาท ตาม

7

รายละเอียดดังนี้

8

**สรุปรายการที่ขอจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์**  
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน
1.	ตู้เตี้ยลิ้นชักใส่เอกสาร	1 ตัว	2,870.00
2.	ตู้เย็น ขนาด 34.9 คิว	2 เครื่อง	59,980.00
3.	รถเข็นสแตนเลส 4 ล้อ	4 คัน	34,240.00
4.	ชุดไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียง	1 ชุด	6,900.00
5.	รถเข็นล้อใบปิ้งขนาด 615X920X985 mm.	1 คัน	8,000.00
6.	ปั๊มไฮโดร ขนาด 1"	1 ตัว	3,092.30
7.	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	2 เครื่อง	3,980.00
8.	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ชุด	13,890.00
9.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,944 BTU	1 ชุด	54,784.00
10.	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	2 เครื่อง	3,980.00
11.	ตู้บานเลื่อนกระจก	1 หลัง	2,780.00
12.	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	1 เครื่อง	1,990.00

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

**3.5 รับรองเกรดวิทยานิพนธ์ของ Miss Wenjing Yang และรับรองเกรดคุณวุฒินิพนธ์ นายสุทธิศล**

**ปิยะเดชสุนทร**

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรดวิทยานิพนธ์ของ Miss Wenjing Yang รหัสวิชา 710 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดังนี้

หน่วยกิตที่ต้องเรียน	หน่วยกิตสะสม	หน่วยกิตที่ลงเรียน	หน่วยกิตที่ผ่าน
36	23	13	13S

และรับรองเกรด คุณวุฒินิพนธ์ นายสุทธิศล ปิยะเดชสุนทร รหัสวิชา 710 898 วิทยานิพนธ์ (Thesis) ดังนี้

หน่วยกิตที่ต้องเรียน	หน่วยกิตสะสม	หน่วยกิตที่ลงเรียน	หน่วยกิตที่ผ่าน
48	47	1	1

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ ที่ประชุมมีมติรับรองเกรดตามเสนอ**

**3.6 รับรองเกรด รายวิชา 716 414**

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรด รายวิชา 716 414 โครสต์ว์สู่คน ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายปณณวัชร พงศ์กิตติรักษ์ แก่ไขเกรดจาก I เป็น D
2. นายณวิน จันทรดีบ แก่ไขเกรดจาก I เป็น D+

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

1 **มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองเกรดตามเสนอ

2  
3 **3.7 รับรองผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย**

4 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- 5 จำนวน 2 ราย ดังนี้
- 6 1. นายณภดล สมผล ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
  - 7 2. นางสาวสุจิตรา ธรรมวัง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

8 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

9 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

10  
11 **3.8 ขอรับทุนสมทบในโครงการผลิตตำรา ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัทธ์ อ่างรงค์วิทยากุล**

12 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับทุนสมทบในโครงการผลิตตำราทาง

13 วิชาการ กรณี ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัทธ์ อ่างรงค์วิทยากุล หนังสือเรื่อง โรคทางเมแทบอลิซึมในโค (Bovine Metabolic

14 Disorders) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

15 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

16  
17 **3.9 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสหกิจศึกษา**

18 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสหกิจศึกษา เดิม

19 จำนวนเงิน 150,000 บาท ขอเพิ่มอีกจำนวนเงิน 40,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท

20 รายละเอียดตามเสนอในที่ประชุม

21 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

22  
23 **3.10 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

24 ประธานให้หัวหน้างานแผนและงบประมาณเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลัง

25 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 39 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 4,324,920 บาท

26 ดังนี้

- 27 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
- 28 2. คนงาน จำนวน 20 อัตรา
- 29 3. ยาม จำนวน 2 อัตรา
- 30 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- 31 5. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
- 32 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- 33 7. พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- 34 8. พนักงานห้องยา จำนวน 1 อัตรา
- 35 9. แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา

36 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

37 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

38  
39

1 3.11 แก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์

3 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการใช้  
4 ใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 49/2560) ลงวันที่ 29 ตุลาคม  
5 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

6 มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขดังนี้

- 7 1. ให้แก้ไขในหน้า 2 ข้อ 4. ข. จาก “ใบสำคัญรับเงินของนักศึกษา” เป็น “ใบสำคัญรับเงินของ  
8 อาจารย์ที่ปรึกษา”
- 9 2. ให้แก้ไขในหน้า 2 ข้อ 4. ค. จาก “สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา” เป็น “สำเนาบัตร  
10 ประจำตัวอาจารย์ที่ปรึกษา”

11  
12 3.12 การให้คะแนนและตัดเกรด คลินิกปฏิบัติ 2 ปีการศึกษา 2560

13 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการให้คะแนนและตัดเกรด รายวิชาคลินิก  
14 ปฏิบัติ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นตัวอย่างกลุ่มรายวิชาที่คณะกรรมการวิชาการเลือกวิเคราะห์รายวิชาที่มีจำนวน  
15 ผู้เรียนได้เกรด A สูง (โค้งการกระจายมีลักษณะเบ้ซ้าย) โดยคณะกรรมการวิชาการให้ข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนด  
16 วิธีการประเมินอย่างน้อย 4 รูปแบบ คือ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การทำรายงาน/นำเสนอ และการเข้า  
17 เรียน เพื่อให้การให้คะแนนมีความชัดเจนและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกด้าน  
18 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

19 ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากผลการทวนสอบรายวิชา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
20 มา พบว่า แผนการสอนและการประเมินรายวิชา ไม่ได้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ใน  
21 หลักสูตรได้ครอบคลุมทุกด้าน อยากให้คณะมีการผลักดันเป็นรายบุคคล ในเรื่องการเขียน มคอ.3 ให้มีความชัดเจน  
22 และครอบคลุม และขอให้มีขั้นตอนการส่งเกรดตามผังองค์กรใหม่ของคณะด้วย

23 ประธาน ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ควรเป็นผู้รับดำเนินการ  
24 ดูแล ในเรื่องนี้ ในเบื้องต้นได้ปรึกษากับหัวหน้าสาขา และรองวิชาการแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการสาขาวิชาสัตว  
25 แพทยศาสตร์ จะทำหน้าที่พิจารณาเกรดรายวิชา สพ.บ. ทั้งหมดก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ โดยจะทำ  
26 หนังสือมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดเกรดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสาขา  
27 ต่อไป

28 มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ไปดำเนินการใน  
29 เรื่องของการตัดเกรด และให้ฝ่ายวิชาการนำ หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิน เข้าที่ประชุมพิจารณาใน  
30 ครั้งต่อไป และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะดำเนินการจัดทำผังขั้นตอนการส่งเกรดต่อไปด้วย

31  
32 3.13 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ Visiting Professor ของ Prof.Kishio Hatai เพิ่มเติม

33 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน  
34 โครงการ Visiting Professor ของ Prof.Kishio Hatai เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้โครงการ International  
35 Visiting Scholar 2018 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ  
36 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเงิน 150,000 บาท แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง จึงขออนุมัติเพิ่มเติม  
37 ในส่วนงบประมาณของคณะเป็นเงิน 50,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

38 มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

1 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

2 **4.1 สารระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

3 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบวาระสำคัญของการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  
4 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ความว่า หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับค่า  
5 เทอมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใน  
6 มหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบบรรเทาความเดือดร้อนโดยช่วยเหลืองบประมาณให้บุตรคนละ 7,000 บาท/คน/ปี ทั้ง  
7 ผู้ที่เรียนในและนอกมหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบ จำนวนเงิน 3,500 บาท มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  
8 จำนวนเงิน 3,500 บาท

9 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

10

11 **4.2 สารระสำคัญจากการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย**

12 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบสารระสำคัญของการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
13 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ

14 1. ขอให้ทุกคณะลดราคาค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ซึ่งในส่วนของคณะ  
15 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมทราบว่า ได้จัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี  
16 จำนวน 1,000 โด๊ส

17 2. หัวข้อการจัดประชุมสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีการผลักดันในหลายๆเรื่อง เช่น  
18 เชื้อดื้อยา ฯลฯ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

19 3. ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้เชิญคณบดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่หลักสูตรผ่านการรับรองโดย  
20 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกของภาคีฯ

21 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

22

23 **4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561**

24 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561 ลง  
25 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะก็จะดำเนินการบริหารจัดการภายในต้นระเบียบดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตาม  
26 เอกสารประกอบวาระการประชุม

27 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

28

29 **4.4 กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 32 ปี**

30 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 32 ปี ซึ่งจะจัดขึ้น  
31 ในศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

32 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

4.5 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีเดือนมีนาคม 2561

- 1 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ KKUFMIS ดังนี้ เงินงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้จำนวนเงิน 2,115,500.00 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,817,630.48 บาท คิดเป็น 85.92% คงเหลือจำนวนเงิน 297,869.52 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 61,565,250.00 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 25,338,459.71 บาท คิดเป็น 41.16% คงเหลือจำนวนเงิน 36,226,790.29 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบรายการประชม

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

4.6 รายงานค่าสาธารณูปโภค

- 1 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ดังนี้

อัตราค่าการสิ้นเปลืองน้ำร้อนซื้อเพลิง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
 คณะกรรมาธิการ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ	หมายเลขทะเบียนรถ	เลขไมล์เริ่มต้น	เลขไมล์ครั้งสุดท้าย	ระยะทาง (กิโลเมตร)	น้ำมันซื้อเพลิง (ลิตร)	จำนวนเงิน
1	1ท2368	0	0	0	0	0.00
2	400205	120460	121168	708	47.74	1320.00
3	400334	143352	143852	500	84.85	2305.00
4	400419	88660	89140	480	135.24	3720.00
5	831605	287830	288674	844	56.58	1540.00
6	837179	0	0	0	0	0.00
7	ทต2466	434809	435609	800	85.3	2310.00
8	ทต9466	80081	80431	340	67.27	1880.00
9	ทต228	418026	418309	274	39.68	1100.00
10	ทต1121	368413	368860	453	106.73	3020.00
11	ทต3416	401768	403239	1471	190.36	5230.00
12	ทต4748	126589	127056	466	51.91	1430.00
13	ทต6021	230058	231879	1821	218.78	6120.00
14	ทต878	342362	342661	299	77.71	2150.00
15	ทต3628	0	0	0	0	0.00
16	ทต4231	557474	558038	564	39.8	1120.00
17	ทต 5365	27679	29777	2098	181.91	4950.20

1 -สรุปการใช้ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

2  
3 **สรุปการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561**

4 **คณะหน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ลำดับ	เดือน	เจ็ดชัยฯ		โรงพยาบาลสัตว์ 1		พิชญ์		โรงพยาบาลสัตว์ 2		รวมทั้งหมด	
		จำนวนหน่วย(รีด)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนหน่วย(รีด)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนหน่วย(รีด)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนหน่วย(รีด)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนหน่วย(รีด)	จำนวนเงิน(บาท)
1	ตุลาคม	33284	121,100.51	1597	5,810.52	53155	211,591.15	49877	181,473.20	137913	519,975.38
2	พฤศจิกายน	9057	33,599.58	17206	63,982.62	12872	47,699.77	53858	199,583.07	93003	344,866.04
3	ธันวาคม	16625	59,496.89	3219	11,519.84	24793	88,726.71	7803	27,926.03	52440	187,668.47
4	มกราคม	13039	47,975.70	3896	14,342.30	18710	6,884.57	26109	103,422.35	63754	172,624.92
5	กุมภาพันธ์	14178	52,572.02	2740	10,199.92	23462	86,997.10	41681	155,294.01	82261	305,023.05
6	มีนาคม									0	0.00
7	เมษายน									0	0.00
8	พฤษภาคม									0	0.00
9	มิถุนายน									0	0.00
10	กรกฎาคม									0	0.00
11	สิงหาคม									0	0.00
12	กันยายน									0	0.00
	<b>รวม</b>	<b>86193</b>	<b>314,743.7</b>	<b>28658</b>	<b>105,615.2</b>	<b>132,992</b>	<b>441,999.3</b>	<b>181,526</b>	<b>607,696.66</b>	<b>429371</b>	<b>1,530,156.86</b>

3 รายละเอียดตามเอกสารประกอบภาวะการประชุม

4 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

1 4.7 กำหนดการนำเสนอผลงานรายวิชา 710 592 ปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์

2 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการวิชา 710 592 ในการประชุมวิชาการ  
3 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (English Presentation) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสาร  
4 ประกอบวาระการประชุม

5 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

6  
7 4.8 การเข้าร่วมโครงการ KRU. Active Recruitment Project

8 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบการเข้าร่วมโครงการ KRU. Active Recruitment  
9 Project ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของคณะยีนดิสสนับสนุนการศึกษา จำนวน 6 ทูน คือ  
10 ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทูน และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทูน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

11 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

12 -ระดับปริญญาโท จำนวน 50,000 บาทต่อปีการศึกษา

13 -ระดับปริญญาเอก จำนวน 60,000 บาทต่อปีการศึกษา

14 2. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

15 -ระดับปริญญาโท จำนวน 30,000 บาทต่อปีการศึกษา

16 -ระดับปริญญาเอก จำนวน 30,000 บาทต่อปีการศึกษา

17 3. ค่าธรรมเนียมวิจัยหรือค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์

18 -ระดับปริญญาโท จำนวน 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร

19 -ระดับปริญญาเอก จำนวน 40,000 บาท ตลอดหลักสูตร

20 4. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 8,000 บาท/คน ต่อเดือน

21 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

22 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

23  
24 4.9 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561

25 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ  
26 บัณฑิตศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ  
27 ปกติ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

28 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

29  
30 4.10 นักศึกษาบังคลาเทศขอฝึกงาน

31 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบนักศึกษาบังคลาเทศขอฝึกงาน ดังนี้

32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39



รายนามนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2561

ลำดับ	ชื่อนักศึกษาต่างชาติ	สถาบัน	จุดประสงค์	ระยะเวลา
1	Mr. Sydlus ShalektuShari	Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Bangladesh (CVASU)	เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์	7 - 30 พ.ค. 61
2	Mr. Minhazul Islam			
3	Mr. Rupom Devnath			
4	Mr. Sanjib Chandra Nai			
5	Mr. Md. Alauddin			
6	Mr. Md. Abdullan Al Mamun			
7	Miss JoyaDhar Mumu			
8	Miss Iamanna Nayon Noor			
9	Miss SebihaZarin I asnibrill			
10	Miss Dilruba Yasmin			
11	Mr. Noman Ali	Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University Bangladesh (HSTU),	เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์	1 - 22 มิ.ย. 61
12	Mr. Gopal Chandra Das			
13	Mr. Manaf Hasan			
14	Mr. Amar Kumar Mahato			
15	Miss Rupsana Perven Borsha			
16	Miss Siti Farhah Nadia Muhamad	University Malaysia Kelantan, Malaysia (UMK)	เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์	16 พ.ค. - 17 ส.ค. 61
17	Mr. Muhammad Fikry Hafiz Damand			
18	Miss Najmi Hazira Hamzah			
19	Miss Norhidayah Noprdin			
20	Mr. W. Muhammad Syazrie bin Zainal Abidin			
21	Miss Chen Tingting	College of Animal Science and Technology, Southwest University, China (SWU)	เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน เพื่อมาศึกษาวิชาการและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์	6 พ.ค. - 5 ก.ย. 61
22	Miss Chen Yijiang			
23	Miss Xiong yindi			
24	Miss Qin Shiyu			
25	Miss Qiu Can			
26	Miss Tu Wenjun			
27	Miss He Yonglin			
28	Miss Wang Kexin			
	น.ศ.จาก CVASU 10 คน คู่ละ 2 ยังไม่ทราบชื่อและวันเดินทาง			
	น.ศ.จาก Nation Chung Hsing University, Taiwan จำนวน 3 คนยังไม่ทราบชื่อและวันเดินทาง			

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.11 ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

ประธานให้หัวหน้างานแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

เมษายน 2561 ดังนี้

วัน/เดือน	เวลา	ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	สถานที่จัด	ผู้รับผิดชอบ
3 เม.ย.		ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" กิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 ตัว และการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว จำนวน 35 ตัว	ประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน	วัดกลาง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ศศ.น.สพ.เสวี แฉิงแอะ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์ บุคลากรและนักศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน และเทศบาลตำบลเชียงยืน
4-5 เม.ย.	08.30-16.30 น.	ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (Khon Kaen Veterinary Annual International Conference: KVAC) ครั้งที่ 19 หัวข้อ "Indigenous Knowledge for Global Animal Health"	บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ศิษย์เก่า หน่วยงานความร่วมมือ ผู้สนับสนุน บุคลากร และ นักศึกษา	โรงแรม ฮาวาย ขอนแก่น	ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
4 เม.ย.	09.30 น.	ประชุมภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Veterinary Dean Consortium: TVDC) ครั้งที่ 2/2561	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน	ห้องพรีเมียม โรงแรมฮาวาย จังหวัดขอนแก่น	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
4 เม.ย.	18.00 น.	งาน "คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่อมดินแดง" ประจำปี 2561 และการมอบรางวัล "ศิษย์เก่าที่เรารู้จัก" ประจำปี 2561	ศิษย์เก่าทุกรุ่นของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สายสัมพันธ์ และนักศึกษาปัจจุบัน	ศาลาพระวาทชน ปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

วันเดือน	เวลา	ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	สถานที่จัด	ผู้รับผิดชอบ
6 เม.ย.		โครงการเสวนา "รวมพลคนขอบริด (นม)"	นักวิชาการ เกษตรกร และ นักศึกษา ประมาณ 70 คน	ห้องประชุมราชสีห์ อาคาร พิเชษฐุ์ เหลืองทองคำ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์เฟิร์เซียน
9 เม.ย.	13.00-16.00 น.	ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง"	ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3,12,27 บริการฉีดวัคซีนให้แก่วัวและแม่วัวจำนวน 200 ตัว	วัดม่วงศรี ชุมชนโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะจารย์ และ
19 เม.ย.		เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก้ปัญหาชุมชนที่เมืองขอนแก่น รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิตป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์	พื้นที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 1923 ตำบลบ.8	วัดอุดมแก้วมอติ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 คน
10 เม.ย.	09.00 น.	พิธีรับน้ำขอพญู่ฮั่วโตในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และร่วมชมบวงแหพหุบุชาและนางสังขารเข้าร่วมกิจกรรมงาน "บุญเดือนห้าแห่งพหุบุชา สมมาฮั่วโต" ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณาจารย์ฮั่วโต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศาสนิกชนและนักศึกษา	หน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ พุทธศิลป์สถาน บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฝ่ายบริหาร
29 เม.ย.	05.30 น.	โครงการ "มะหมา - มาวทอง" Run for Animal Health	บุคคลทั่วไปและนักศึกษา -เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา 2 กม. -เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. -มิไมวทอง 10.5 กม.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โรงพยาบาลสัตว์ มข.

1 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มเติมกิจกรรมดังนี้

- 3 1. 20 เมษายน 2561 ตรวจรับรองสถาบันหลักสูตรสัตวแพทย์ประจำบ้าน
- 4 2. 21 เมษายน 2561 โครงการจิตอาสาสามมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
- 5 3. 26 เมษายน 2561 สัมภาษณ์นักเรียนรับตรง รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 **4.12 สรุปโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า**

8 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบสรุปโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน  
9 ป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีจำนวน  
10 ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 45 คน ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย และ ผศ.ดร.จรรีรัตน์  
11 เอี่ยมสะอาด โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
12 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

14 **4.13 สรุปสัมมนาโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง (บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป)**

15 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปสัมมนา  
16 โภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง (บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา  
17 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 249 คน  
18 คณาจารย์ บุคลากร และพนักงานบริษัท รวมจำนวน 29 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเพอร์  
19 เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
20 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

22 **4.14 โครงการ Vet Products Group Summer Camp รุ่นที่ 9**

23 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบโครงการ Vet  
24 Products Group Summer Camp รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้อง  
25 ประชุมราชสีห์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 39 คน รายละเอียดตามเอกสาร  
26 ประกอบวาระการประชุม

27 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

29 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

30 **5.1 เล่าสู่กันฟังประจำเดือนเมษายน 2561**

31 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบข่าวสาร “เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยได้เวียนให้บุคลากร  
32 ที่ได้รับทราบ ทางอีเมล มีเนื้อหาสาระโดยสังเขป ดังนี้

- 33 1. แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล สำหรับรางวัลนักวิจัยระดับเงิน  
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 35 2. ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง  
36 ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
- 37 3. หลักการการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 38 4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.กับบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- 39 5. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ รอบ 2/2560

40 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37

5.2 จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล โดยได้นำแผนงานด้านส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ถ่ายทอดนโยบายให้คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับทราบตามรายละเอียดวาระ 3.3

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การใช้โลโก้พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งที่ประชุมทราบการใช้โลโก้พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งหากคณะมีการออกหน่วยก็สามารถนำโลโก้ดังกล่าวไปใช้ได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 สถานข้อมูลศิษย์เก่า

ประธานให้ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เสนอที่ประชุมว่าขอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ไปดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายอุตร พุทธิมา)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

นายอุตร พุทธิมา  
นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม